

# ๑ ราคาน้ำตาลตลาดโลกร่วงหนัก รง.เอทานอลลู่ขยายกำลังผลิต

โรงงานเอทานอลจากมันสำปะหลัง-อ้อย  
จ่อยขยายเพิ่ม หลังความต้องการใช้เพิ่ม  
เฉพาะเอทานอลจากมันสำปะหลังถึง  
เพิ่มอีก 3 แห่ง อุบล ไร่เอทานอล-สีมา  
อินเตอร์ฯ และบริษัท อี 85 ต้นกำลัง  
ผลิตทั้งระบบเป็น 5 ล้านลิตร/วัน ด้าน  
โรงงานเอทานอลจากโมลาส ขอรอดูราคา  
น้ำตาลจะร่วงอีกหรือไม่ ก่อนตัดสินใจ  
ขยายกำลังผลิตตาม

นายสิริวุฒิ เสียมักดี นายกสมาคม  
ผู้ผลิตเอทานอลไทย เปิดเผย “ประชาชาติ  
ธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการโรงงาน  
น้ำตาลอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะขยาย  
กำลังผลิตโรงงานเอทานอลเพิ่มเติม ภายหลังจาก  
ที่ราคาน้ำตาลในตลาดโลกร่วงมาอยู่ที่  
12-13 เซนต์/ปอนด์ และอาจจะมีแนวโน้ม  
ลดลงอีกจากสถิติที่ผ่านมาราคาลดลงต่ำ  
สุดถึง 5-8 เซนต์/ปอนด์ ทำให้มองว่าอาจ  
จะต้องปรับเพิ่มการผลิตเอทานอลที่มีราคา  
ค่อนข้างดีที่ประมาณ 24-25 บาท/ลิตร

โดยขณะนี้ต้องติดตามใน 3 ประเด็น  
หลัก คือ 1)นโยบายการจำหน่ายน้ำตาล  
ของประเทศบราซิล 2)ระดับสต็อกน้ำตาล  
โลก และ 3)สถานการณ์การผลิตทั้งระบบ  
จะเป็นไปตามที่คาดการณ์หรือไม่ เช่น  
โดยปกติที่ระบบจะมีการผลิตเพิ่มขึ้น  
ทุกปีประมาณร้อยละ 1.2% หากการใช้  
ไม่เพิ่มขึ้นกำลังการผลิตจะสะสมไว้เป็น  
สต็อก จำนวนสต็อกที่มากเกินไปย่อม  
กระทบต่อราคาน้ำตาล

ในช่วงไตรมาส 2 นี้ ผู้ประกอบการ  
หลายรายอาจจะพิจารณาดัดสินใจลงทุน  
ขยายโรงงานเอทานอลเพิ่มเติมแน่นอน หาก  
ราคาน้ำตาลยังคงลดลงต่อเนื่อง นอกจากนี้  
ที่มีแผนชัดเจนที่จะลงทุนขยายและสร้าง  
โรงงานเอทานอลใหม่ในส่วนของโรงงาน  
เอทานอลที่เข้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ  
อีกประมาณ 3 โรงด้วย

“จับตาหลายโรงงานน้ำตาลที่อาจจะ

ต้องปรับตัวช่วงราคาตกต่ำ จึงหันมาทำราย  
ได้เพิ่มจากการจำหน่ายเอทานอลที่ราคา  
ค่อนข้างดีที่ 24 บาท/ลิตร โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งหาก ก.พลังงานชัดเจนยกเลิกการ  
ใช้น้ำมันบางประเภท และส่งเสริมการใช้  
เอทานอลจริงจัง ความต้องการใช้จะเพิ่มขึ้น”

ด้านนายเดชพนธ์ เลิศสุวรรณโรจน์ นายก  
สมาคมผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง  
และผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบลไร่เอทานอล  
จำกัด เปิดเผยว่า มีแนวโน้มว่า 3 โรงงาน  
เอทานอลจะมีการขยายและสร้างโรงงาน  
ใหม่เพิ่มเติม คือ 1)บริษัทอุบลไร่เอทานอล  
เฟส 2 กำลังผลิต 400,000 ลิตร/วัน ลงทุน  
ประมาณ 2,000-2,500 ล้านบาท 2)บริษัท  
สีมาอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ขยายกำลัง  
ผลิต 150,000 ลิตร/วัน และ 3)บริษัท  
อี 85 จำกัด กำลังผลิตประมาณ 150,000  
ลิตร/วัน ทำให้กำลังผลิตเอทานอลทั้งระบบ  
เพิ่มขึ้นมาเกือบ 5 ล้านลิตร/วัน จากปกติ  
ที่มีการใช้เพียงประมาณ 3.5 ล้านลิตร/วัน

ทั้ง 3 โรงงานล่าช้ามาจากแผนเดิมที่  
คาดว่าจะมีการขยายกำลังผลิตในปี 2557  
ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากความต้องการใช้  
เอทานอลในขณะนั้นยังไม่เพิ่มขึ้นมากนัก  
แต่ขณะนี้สัญญาณการใช้เอทานอลน่าจะ  
เพิ่มขึ้นได้ในช่วงกลางปี และโดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งช่วงปลายปีที่คาดว่าราคาน้ำมัน  
ในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้นจากปัจจุบันที่  
ราคาอยู่ที่เพียง 50 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล  
และจะทำให้ผู้ใช้น้ำมันหันมาเติมน้ำมันใน  
กลุ่มแก๊สโซฮอล์มากขึ้น

“กำลังผลิตเต็มจริงวันนี้ก็เกือบ 4 ล้าน  
ลิตร/วัน แต่ที่ผลิตเพื่อซื้อขายจริงแค่  
3 ล้านลิตร/วันเท่านั้น แต่ทุกรายยังขอรอดู  
สถานการณ์การใช้เอทานอลช่วงไตรมาส 2  
ของปีก่อนว่าจะเป็นไปตามที่คาดไว้หรือไม่  
เศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือไม่ ที่สำคัญนโยบาย  
การส่งเสริมพลังงานทดแทนจากภาครัฐ  
ต้องชัดเจนด้วย”